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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖3  

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.  25๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
หมู่ที่ ๙  ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอัมพร ไทยประยูร ประธานสภาฯ อัมพร ไทยประยูร  
2. นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธาน ฯ  -  ลากิจ 
3. นายประเสริฐ ปิยะสิงห์ ส.อบต. ม.1 ประเสริฐ ปิยะสิงห์  
4. นายธวัช เดชเจริญ ส.อบต. ม.1 ธวัช เดชเจริญ  
5. นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม.2 พยอม รัมมะโรจน์  
6. นายซ าซูดิน รัมมะมุด ส.อบต. ม.2 ซ าซูดิน รัมมะมุด  
7. นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม.3 วิบูลย์ ใหม่อ่อง  
8. นายสมปอง พรหมทัต ส.อบต. ม.3 สมปอง พรหมทัต  
9. นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม.4 ปรีชา มะหะหมัด  

10. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม.4 ประเสริฐ การีซอ  
11. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม.5 ยอด จรเสถียร  
12. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม.6 ทรงกิจ มีบุญญกิจ  
13. นางสาวพัชรี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม.7 พัชรี เอ่ียมโฉม  
๑4. นายสมหมาย ทรัพย์มาก ส.อบต. ม.8 สมหมาย ทรัพย์มาก  
15. นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม.8 สายชล สวัสด ี  
16. นายพิเชษฐ สุขใจ ส.อบต. ม.9 พิเชษฐ สุขใจ  
17. นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม.10 พิษณุ อุบลรัศมี  
18. นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม.10 ส าลี  แท่นรัตน์  
19. นายวิชาติ จ านงหาญ ส.อบต. ม.11 วิชาติ จ านงหาญ  
20. นายอารีย์ เรวรรณ ส.อบต. ม.11 อารีย์ เรวรรณ  
21. นายสมชาติ มานเสถียร ส.อบต. ม.12 สมชาติ มานเสถียร  
22. นางนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม.13 นารี วงศ์สิงห์  
23. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม.13 พัชราภรณ์ อยู่เจริญ  
24. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม.14 จรัญ เจริญวัย  
25. นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน เลขานุการสภาฯ กัลญาณี กาญจนนิมมาน  

/ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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 (ต่อ)  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร นายก อบต. เสน่ห์ จันทร์สุนทร  
๒ นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายก อบต. -   
๓ นางสาวส าลี โชคทรัพย์ รองนายก อบต. ส าลี โชคทรัพย์  
๔ นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการนายก อบต. วิเชียร เริงรักษ์  
๕ นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. โชติรส คงสมโอษฐ์  
๖ นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. สุนทรี ศิริสวัสดิ์  
7 นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด สุพจน์ ศรีสวย  
8 นางสาวณฐนน จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง ณฐนน จิรันธนากุล  
๙ นายอุดมศักดิ์          อัมพวัน ผอ.กองช่าง อุดมศักดิ์         อัมพวัน  

10 นายสมชาย โตสม ผอ.กองการศึกษาฯ สมชาย โตสม  
11 นางสาวภูษิตา กระจ่างแสง นักวิชาการศึกษา ภูษิตา กระจ่างแสง  
๑๒ นางสาววิภาดา ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการ วิภาดา ผิวเกลี้ยง  

       
       
       
       
       
       

ผู้มาประชุม           24     คน 
ผู้ไม่มาประชุม          1     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1๑     คน 
นายอัมพร  ไทยประยูร           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน กล่าวสวัสดี เมื่อสมาชิกมาพร้อม 
ประธานสภาฯ เพรียงกันในห้องประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ปากกราน (ทุกท่านในห้องประชุมสภาฯ ยืนตรง)  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 

09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
   
  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลากิจ จ านวน ๑ ท่าน   
 1.  นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธานฯ 
 
 
 
 
 

 /ระเบียบวาระท่ี 1 ............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง เรียกประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ใน
ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 เพ่ือพิจารณางานภายในวงงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน นั้น 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกรานทุกท่านทราบวันประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ในวันที่ 8 
พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

      
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕63  
 เมือ่วันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2563    
  วันนั้นเรามีผู้ลาประชุม 3 ท่าน  คือ  
 1. คุณซ าซูดิน   รัมมะมุด  ส.อบต. ม. 2 
 2. คุณพิเชษฐ    สุขใจ ส.อบต. ม. 9 
 3. คุณนารี        วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม. 13 
 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง

รายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ทุกท่านคงได้รับเอกสารบันทึกรายงานการประชุม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารแล้ว ท่านใดที่เห็นว่า
ข้อความที่ท่านได้พูดไว้ในที่ประชุมไม่ตรงกับที่ได้บันทึกไว้ ขอให้แจ้งในที่ประชุม
ทราบ เพ่ือให้เลขานุการสภาท าการจดบันทึกแล้วท าการแก้ไขและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบในการประชุมครั้งต่อไป  ส่วนผมขอเสนอให้มีการรับรองรายงานการประชุม
เลยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
ประธานสภาฯ หรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 

/1)  สมาชิกสภา...... 
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 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองรายงานการ
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  
ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 23 ท่าน  

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  
ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมอืรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕63 เม่ือวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.1 เรื่อง  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประธานสภาฯ ข้อกฎหมาย 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 หมวด 8 

 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก  
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

/นายอัมพร........ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 

 ยอดเงินสะสม ณ มีนาคม 2563 เป็นเงิน 43,489,755.84 บาท 
 หักจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่จ่าย 
 - โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา      

(COVID – 19) จ านวน 477,000 บาท 
 - โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด  ø 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) หมู่ที่ 10 จ านวน 

494,000 บาท 
 หักค่าใช้จ่ายประจ า 
 เงินเดือน ค่าใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ฯลฯ เป็นเงิน 1,700,000 บาท/เดือน 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 500 บาท/เดือน 
 รวมทั้งสิ้น 6 เดือน เป็นเงิน 10,203,000 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ เป็นเงิน 32,315,755.84 บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงิน 23,576,201.62 บาท 
 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งจ่ายไว้ 961,000 บาท 
  1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) 
 ตั้งจ่ายไว้ 961,000 บาท 
 1.1 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

บ้ าน วั ดน าค  ต าบ ลป ากก ราน  อ า เภ อพ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 768,000 บาท 

  
 
 
 

/นายอัมพร........ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
ประธานสภาฯ บ้านวัดนาค ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความยาวไม่น้อยกว่า 2,006 เมตร พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ า งบประมาณ 768,000 
บาท รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต.ปากกรานก าหนด (ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 00312)           
ตามแผนพัฒนา อบต. (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 47 

 ขอเชิญกองช่างชี้แจงครับ 
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการจ่ายขาดปรับปรุงบ่อ

บาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตอนนี้น้ าประปาทางบ้าน          
วัดนาค ใช้มานานแล้ว ซึ่งน้ าค่อนข้างด าและท่อค่อนข้างเก่านะครับ และจะมีการ
ขอปรับปรุงและเทพ้ืนรอบ ๆ และก็ซ่อมรั้วใหม่นะครับ และเทพ้ืนให้เป็นสัดส่วน
เพ่ือไม่ให้หญ้าขึ้นรกด้วย จึงขออนุญาตขออนุมัติจ่ายขาดนะครับ เพ่ือปรับปรุงบ่อ
และน้ าให้ดีข้ึนนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะซักถามเรื่องโครงการหมู่ที่ 13 บ้างครับ ในเรื่องประปานี้เดือน

ร้อนจริง ๆ นะครับ เมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาสมาชิกในหมู่บ้านเดือดร้อนก่อนเลย 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  13 บ้านวัดนาค ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 768 ,000 บาท โปรด
ยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  13 บ้านวัดนาค ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 768,000 บาท  โปรด
ยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง                

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 

/มติที่ประชุม........ 
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มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุง   
บ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค ต าบล   
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 
768,000 บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.2 โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14                    
ประธานสภาฯ บ้านปากคลองตะเคียน ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 193,000 บาท 
 เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าปรับปรุ งและขยายเขตระบบประปาหมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  14                 

บ้านปากคลองตะเคียน ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ความยาวไม่น้อยกว่า 432 เมตร พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ า
งบประมาณ 193,000 บาท รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต.ปากกราน
ก าหนด (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 00312) ตามแผนพัฒนา อบต. (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 หน้าที่ 47 
 ขอเชิญกองช่างชี้แจงครับ 
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการปรับปรุงและขยายเขต

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  บ้านปากคลองตะเคียน บริเวณบ้านคุณโนรีเก่า
เชื่อมติดกับบ้านป้อม ซึ่งตรงนั้นยังไม่เคยเปลี่ยนท่อและเป็นท่อเหล็กค่อนข้างจะเก่า 
และน้ าก็มีตะกอนเยอะ ซึ่งจะขอเปลี่ยนนะครับ  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกหมู่ท่ี 14 มีอะไรจะชี้แจงไหมครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะซักถามเรื่องโครงการหมู่ที่ 14 บ้างครับ  
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติจ่ายขาด      

เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงและขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  บ้านปากคลองตะเคียน ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 193,000 บาท     
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 

 
 
 
 

/2)  สมาชิก......... 
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 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติจ่ายขาด    
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงและขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14   บ้านปากคลองตะเคียน ต าบลปากกราน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 193,000 บาท     
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุง
และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  บ้านปากคลองตะเคียน ต าบล 
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 
193,000 บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.2 เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2563 
 ข้อกฎหมาย 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่

ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  

 ข้อ 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วัน  
สิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

/นายอัมพร...... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาฯ จ านวนทั้งสิ้น 416,000 บาท 
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 416,000 บาท 
 1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ 232,000 บาท 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
 ตั้งจ่ายไว้ 188,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ส าหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง และส าหรับห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
47,000 บาท เป็นเงิน 188,000 บาท 

 จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
  2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่ เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

  4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
  6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว 
       ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

 8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)  

   (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
   (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
    ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
    ขนาดไม่ต่ ากว่า  42,000 บีทียู 6,000 บาท 
   (3) ชนิดติดผนัง 
    ขนาด 12,000 – 24,000  บีทียู 3,000 บาท  
  
 ขอเชิญกองช่างชี้แจงครับ 

/นายอัมพร..... 
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นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน ผู้อ านวยการกองช่าง  เครื่องปรับอากาศห้องช่างนั้นเสีย

อยู่ตัวหนึ่ง ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ ใช้อยู่ตัวเดียว ซึ่งเครื่องปรับอากาศตัวนั้นน่าจะตั้งแต่   
ปี 2542 นะครับ ถ้าจ าไม่ผิด และซื้อใหม่ขนาด 36,000 บีทียู ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับกองช่าง จ านวน 1 เครื่อง และส าหรับห้องประชุม   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 เครื่อง 
 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
  
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย  หัวหน้าส านักปลัด ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 

4 เครื่องนี้ มีขนาด 36,000 บีทียู ส าหรับกองช่าง 1 เครื่อง และห้องประชุมสภา 
อีก 3 เครื่อง โดย 2 เครื่องจะทดแทนของเก่า ซึ่งเป็นของปี 2545 และ ปี 2546
ก็สิบกว่าปีแล้ว และอีกตัวหนึ่งจะติดด้านข้างของท่านประธานสภา คือทดแทนตัว
เก่า 2 เครื่อง และติดตั้งเครื่องใหม่ 1 เครื่อง ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ เรื่องการซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย   ท รัพ ย์ ม าก  สม าชิ กหมู่ ที่  8   จะ เห็ น ว่ า เรื่ อ งการซื้ อ

เครื่องปรับอากาศนี้จะมีงบประมาณอยู่ตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายการเมืองนะ
ครับ จะเห็นว่างบประมาณที่ตั้งไว้อยู่หลายบาทเหมือนกันนะครับ เป็นเงินเดือนของ
ท่านสมาชิก อันนี้เนื่องจากผมไปดูในข้อมูลแล้วนะครับ ก็จะมีสมาชิกที่ร่วมบริจาค 
จ านวน 3 ท่านนะครับ คือ หมู่ที่ 5 จ านวน 1 ท่าน, หมู่ที่ 6 จ านวน 1 ท่าน, หมู่ที่ 
14 จ านวน 1 ท่าน ที่ได้บริจาคเครื่องปรับอากาศตัวนี้ เป็นเงินที่เหลือจากเงินเดือน 
จากการที่ผมได้ตรวจสอบตรงนี้ อันที่จริงห้องประชุมนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะครับ แต่ก็
ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ไม่รับเงินเดือนแล้วบริจาคเครื่องปรับอากาศให้นะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ  
  
 
 
 
 

/นายสุพจน์....... 
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นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย  หัวหน้าส านักปลัด ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ได้

กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ คือ เงินที่เราน ามาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ตัว ในห้อง
ประชุมนี้ คือเราโอนมาจากค่าตอบแทนสมาชิกสภาซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว 2 คน และ
ลาออกไป 1 คน ซึ่งเงินเดือนตรงนี้ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ คือเราต้องหาเงินโอนมา 
ซึ่งรายจ่ายตัวไหนที่ไม่จ าเป็นต้องจ่าย เราโอนเงินตรงนั้นมา ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 
ท่านพูดให้เป็นปริศนานะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ เรื่องการซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตั้งจ่ายไว้ 188,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ส าหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ขนาด 36 ,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง และส าหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาด 
36 ,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47 ,000 บาท เป็นเงิน 
188,000 บาท   

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติโอน

งบ ป ระม าณ รายจ่ า ยป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ .2 5 6 ๓  ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตั้งจ่ายไว้ 188,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ส าหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง และส าหรับห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ขนาด 36 ,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
47,000 บาท เป็นเงิน 188,000 บาท  

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม....... 
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มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตั้งจ่ายไว้ 188,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ส าหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง และส าหรับห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ขนาด 36 ,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
47,000 บาท เป็นเงิน 188,000 บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด 
ประธานสภาฯ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
150,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 75,000 บาท ขอโอนลด 
จ านวน 47,000 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 28,000 บาท 

 
 -  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 2,702,760 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 
1,337,830 บาท ขอโอนลดจ านวน 141,000 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 
1,196,830 บาท 

 
 2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 

6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

 มีคุณลักษณะดังนี้ 
 - เป็นแบบบานเลื่อน 
 - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 
 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
 
 
 
 

/นายสุพจน์....... 



13 
 

 

นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย  หัวหน้าส านักปลัด ในการจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารเป็น

ของกองการศึกษา ผมขออนุญาตชี้แจงแทนนะครับ ก็เป็นการซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เรามีทั้งหมด 5 ศูนย์ ก็ขอมาศูนย์ละ 1 ตู้ 
เพราะตอนนี้เอกสารของแต่ละศูนย์ค่อนข้างมากนะครับ ไม่มีตู้ส าหรับการใช้จัดเก็บ
เอกสารครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเรื่องการจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร ซ่ึงต าบลปากกรานมี 
ประธานสภาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ โดยจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร ตู้ละ 1 ศูนย์ โดย

จัดเก็บไว้ที่โรงเรียน 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร         
ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จ านวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ปากกราน 

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บ
เอกสาร ตั้งจ่ายไว้ 30 ,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน   

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ค่าจัดซื้อ      
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้ 30 ,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก   
เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้  ราคาตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 
/นายอัมพร....... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร - ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภท 
ประธานสภาฯ ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท งบประมาณ
ก่อนโอนคงเหลือ 300,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 30,000 บาท หลังโอนลด
คงเหลือ 270,000 บาท 

  
 3) ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างาน ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 

5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (กองคลัง 1 ตัว)  (กองการศึกษาฯ 1 ตัว) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

 - ขนาด 1,219 (กว้าง) x 660 (ลึก) x 759 (สูง) มิลลิเมตร 
 - หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 
 - พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
 - ขาโต๊ะเหล็กสามารถปรับระดับได้ 
 
 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย  หัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องนี้ก็เหมือนกันซื้อโต๊ะเหล็กท างาน

ของกองคลัง 1 ตัว และกองการศึกษา 1 ตัว ตอนนี้โต๊ะไม่พอนะครับ ที่เคยขอไป
น่าจะเป็นปี 2561 ที่ขอไป 8 ชุด โต๊ะ 8 ตัว เก้าอ้ี 8 ตัว ส าหรับเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับข้าราชการที่จะมาบรรจุใหม่ ข้าราชการบางต าแหน่งยังไม่มาแต่ว่า
เราก็สรรหาพนักงานจ้างมาแทน ตอนนี้โต๊ะพนักงานจ้างก็นั่งอยู่ครับ ตอนนี้ไม่พอ ก็
ซื้อเพ่ิมของกองคลัง 1 ตัว เพราะตอนนี้ขอใช้บัญชีไปมีต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี และของกองการศึกษาโต๊ะที่ขอคราวที่แล้วที่ขอไปคือต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ตอนนี้ก็ครูเอกเอาไปใช้ ตอนนี้ไม่พอก็ต้องขอเพ่ิม 2 ตัว กองคลัง 1 ตัว    
กองการศึกษา 1 ตัว ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกท่านใดจะซักถามการซื้อโต๊ะท างาน 2 ตัว ของกองการศึกษาและกองคลัง 
ประธานสภาฯ เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 
 
 
 
 

/1) สมาชิกสภา........ 
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 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างาน ตั้งจ่ายไว้ 
10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 
ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (กองคลัง 1 ตัว)        
(กองการศึกษาฯ 1 ตัว) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 โปรดยกมอืรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างาน 
ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (กองคลัง       
1 ตัว)  (กองการศึกษาฯ 1 ตัว) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน   

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ค่าจัดซื้อโต๊ะ
เหล็กท างาน ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างาน
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
(กองคลัง 1 ตัว) (กองการศึกษาฯ 1 ตัว) ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประธานสภาฯ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่ วไป           

งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลดคงเหลือ 150,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 5,000 บาท หลังโอนลด
คงเหลือ 145,000 บาท 

 - ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลดคงเหลือ 270,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 5,000 บาท หลังโอนลด
คงเหลือ 265,000 บาท 

 
 

/นายอัมพร........ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร 4) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ตั้งจ่ายไว้ 4,000 บาท 
ประธานสภาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท เป็น

เงิน 4,000 บาท (กองคลัง 1 ตัว) (กองการศึกษาฯ 1 ตัว) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

 - เก้าอ้ีบุนวม 
 - มีพนักพิงหลัง 
 - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
 - มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
  
 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย  หัวหน้าส านักปลัด  สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ขออนุมัติจัดซื้อ

โต๊ะท างานไป 2 ตัวนะครับ โต๊ะท างานก็ต้องมีเก้าอ้ีด้วย ก็ขออนุมัติซื้อเก้าอ้ีอีก 2 
ตัวครับ ส าหรับกองคลัง 1 ตัว กองการศึกษา 1 ตัว ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกท่านใดจะซักถาม เชิญเลยครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ตั้งจ่ายไว้ 
4,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท (กองคลัง 1 ตัว) (กองการศึกษาฯ 1 ตัว) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน    
ตั้งจ่ายไว้ 4,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว ราคา
ตัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท (กองคลัง 1 ตัว) (กองการศึกษาฯ 1 
ตัว) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน   

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 

/มติที่ประชุม....... 
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มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน ตั้งจ่ายไว้ 4,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน      
2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท (กองคลัง 1 ตัว)         
(กองการศึกษาฯ 1 ตัว) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประธานสภาฯ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลดคงเหลือ 145,000 ขอโอนลดจ านวน 2,000 บาท หลังโอนลด
คงเหลือ 143,000 บาท 

  
 - ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 300,000บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลดคงเหลือ 265,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 2,000 บาท หลังโอนลด
คงเหลือ 263,000 บาท 

  
 1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ 184,000 บาท 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ตั้งจ่ายไว้ 

184,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 

ราคาเครื่องละ 23,000 บาท จ านวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 184,000 บาท 
(ส านักงานปลัด 1 เครื่อง) (กองคลัง 4 เครื่อง) (กองช่าง 1 เครื่อง) (กอง
การศึกษาฯ 2 เครื่อง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

 จ านวน 1 หน่วย 
  2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
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นายอัมพร  ไทยประยูร  3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ประธานสภาฯ หรือดีกว่า ดังนี้ 
  3.1 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 2 GB 
  3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB  
  5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน        
1 หน่วย 

  6. มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก   
( External) จ านวน 1 หน่วย 

  7 . มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface)  แ บ บ 
10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า      
3 ช่อง 

  9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  10. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920 x 1080)  
  11. สามารถใช้ Wi – Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 
 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย  หัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  

All In One ส าหรับงานประมวลผล จัดซื้อทั้งหมด 8 เครื่องนะครับ จากวาระเดิมมี
แค่ 6 เครื่อง เพ่ิมของกองการศึกษามาอีก 2 เครื่อง โดย 8 เครื่องนี้จะเป็นของ
ส านักปลัด 1 เครื่อง ให้กับนิติกร  กองคลัง จ านวน 4 เครื่อง เป็นการซื้อใหม่ 2 
เครื่อง เนื่องจากเขาไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ และซื้อมาทดแทนของเดิมซึ่งใช้งานมาเกิน 
5 ปี แล้วอีก 2 เครื่อง โดยให้กับพี่มาเรีย ทิพย์ ตาล เฟิร์น คือคนที่ท างานอยู่ในห้อง
พ่ีตุ๊กทั้งหมดเลย ก็จะเป็นการซื้อทดแทนของเก่า 2 เครื่อง และซื้อใหม่ 2 เครื่อง 
และของกองช่าง ซื้อให้กับนายช่างไฟฟ้าที่มาบรรจุใหม่และก็ของกองการศึกษาอีก 
2 เครื่อง โดย 2 เครื่องนี้เป็นการซื้อใหม่ 1 เครื่อง และซื้อทดแทนของเก่าอีก 1 
เครื่อง ก็คือ ซื้อให้กับนักวิชาการศึกษาที่เพ่ิงจะมานั่นเอง ครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกท่านใดจะซักถามเชิญเลยครับ โอนงบซื้อคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง เป็นของ 
ประธานสภาฯ กองคลัง 4 เครื่อง, กองช่าง 1 เครื่อง, ส านักปลัด 1 เครื่อง, กองการศึกษา 2 

เครื่อง เป็น 8 เครื่อง มีท่านใดซักถามเชิญเลยครับ  
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์        
All In One ส าหรับงานประมวลผล ตั้งจ่ายไว้ 184,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ 
23,000 บาท จ านวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 184,000 บาท (ส านักงานปลัด     
1 เครื่อง) (กองคลัง 4 เครื่อง) (กองช่าง 1 เครื่อง) (กองการศึกษาฯ 2 เครื่อง) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ตั้งจ่ายไว้ 184,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท จ านวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 184,000 บาท 
(ส านั กงานปลัด  1 เครื่อง) (กองคลัง 4  เครื่อง) (กองช่ าง 1 เครื่อง)          
(กองการศึกษาฯ 2 เครื่อง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ตั้งจ่ายไว้ 184,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท จ านวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 184,000 บาท 
(ส านั กงานปลัด  1 เครื่อง) (กองคลัง 4  เครื่อง) (กองช่ าง 1 เครื่อง)          
(กองการศึกษาฯ 2 เครื่อง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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นายอัมพร  ไทยประยูร - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ประธานสภาฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 2,702,760 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 
1,196,830 บาท ขอโอนลดจ านวน 23,000 บาท หลังโอนล ดคงเหลือ 
1,173,830 บาท 

 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลดคงเหลือ 143,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 92,000 บาท หลังโอนลด
คงเหลือ 51,000 บาท 

 
 - ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่าย
ไว้ 150,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 28,000 บาท ขอโอนลด 
จ านวน 23,000 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 5,000 บาท 

 
 - ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลดคงเหลือ 263,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 46,000 บาท หลังโอนลด
คงเหลือ 217,000 บาท 

 
 พัก 15 นาที 
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นายอัมพร  ไทยประยูร 5.3 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ต าบลปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล               

พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ............. 
 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46 (2) และมาตรา 71 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 37 (2) , 43 
 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  
 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

เรื่อง 
การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ................ 
 

หลักการ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๘ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ประกอบกับ มาตรา 
๗๑ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งต่อ
กฎหมาย เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มี
อ านาจออกข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จึงก าหนด ให้มี
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ............. ขึ้น 

 
 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
ด้วยได้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(COVID–19) เป็นวงกว้างในประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่
สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ไม่มีอาชีพท าให้ขาดรายได้ใช้
จ่ายในครอบครัว  

เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนของประชาชน จึงก าหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยยกเว้นการ
จัดเก็บค่าน้ าประปาเป็นเวลาสองเดือน จึงตราข้อบัญญัตินี้  

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .............. 

…………………………………………….. 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ว่า
ด้วยการบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .................  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘  (๑ ) และมาตรา ๗๑  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกรานและนายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ................” 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
นับตั้ งแต่วันถัดจากวันที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกรานลงนาม
ประกาศใช้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ าประปาจากผู้ใช้น้ าประปาในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน ตามหมวด ๕ การช าระค่าน้ าประปาและการเก็บเงิน 
ข้อ ๒๓ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ใช้น้ าประปาไม่เกินเดือนละ 
๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลาสองเดือน คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

/ค่าน้ าประปา... 
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 ค่าน้ าประปาจากการใช้น้ าประปาตามความในวรรคแรก ในส่วนที่เกิน 
๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้เรียกเก็บค่าน้ าประปาเฉพาะส่วนที่เกินตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง 
การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ล าดับที่ ๑๐ อัตรา
ค่าน้ าประปา คิดตามจ านวนหน่วยที่ใช้ (โดยไม่รวมค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า) ดังนี้ 

 (๓) หน่วยที่ ๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นต้นไป  ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท 

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 ขั้นรับหลักการ มีใครอภิปราย ขอเชิญเลยครับ 
 ไม่มีนะครับ  ขอสมาชิกรับรองขั้นรับหลักการครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนต าบลปากกราน  ท่ าน ใดเห็ นชอบ               

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง       
การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .........  

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่ เห็นชอบ               

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง        
การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ..........    

  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง 
การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .............  

 
 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร 5.4 เรื่อง การอนุมัติให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 

๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ......... (สามวาระรวดเดียว) 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 
 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

 ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ ให้เป็นสามวาระรวดเดียว 
 ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
  
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4 ในการประชุมของเรานี่ผมคิดว่าช่วงนี้เป็น

ช่วงวิกฤตไวรัส โควิด – 19 ทุกคนก็อยากที่จะอยู่บ้านเพ่ือรักษาดูแลตัวเอง ผมคิด
ว่าถ้ามันติดระเบียบ ข้อบังคับ ขอให้พิจารณาสามวาระรวด เพ่ือเราจะได้ยุติเรื่องนี้
กันครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญยกมือรับรอง 2 ท่านด้วยครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกยกมือรับรอง 2 ท่าน คือ 
 คุณปรีชา    มะหะหมัด หมู่ที่  4 
 คุณสมชาติ  มานเสถียร หมู่ที่ 12 
  
 เราจะประชุมกันสามวาระรวดนะครับ  
 ขอเชิญยกมือรับรองด้วยครับ 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติให้มีการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ......... (สามวาระรวดเดียว) 

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
/๒) สมาชิก... 
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 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติให้มีการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ......... (สามวาระรวดเดียว) 

  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง 
การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ......... (สามวาระรวดเดียว) 

นายอัมพร  ไทยประยูร 5.5 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ต าบลปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล                

พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ............  วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 
 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 
/ถ้าข้อความ... 
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  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ใน
กรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

 อันนี้ในขั้นแปรญัตติมีใครจะแปรไหมครับว่าการยกเว้นค่าน้ า 2 – 3 เดือนนี้ ว่า
สมควรหรือไม่สมควร ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

 ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
  
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4 ในฐานะสมาชิกสภาแห่งนี้ครับ ในการที่

เราแปรญัตติร่วมนี่ถือว่า สมาชิก 25 คนนี้ ถือว่ามีส่วนในการรับผิดชอบความ
เห็นชอบข้อบัญญัติในการแปรญัตติหรือว่าความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ปกครองของเรานี้นะครับและส าหรับในช่วงนี้พ่ีน้องต่างได้รับความเดือดร้อนรวมทั้ง
ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ด้วยสาเหตุอันเกิดจากวิกฤตไวรัส       
โควิด - 19 ในปัจจุบันนี้นะครับ แต่นับว่าโอกาสตรงนี้เกิดขึ้น ทางหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราได้มีส่วนร่วมกันในการดูแลประชาชน ไม่ว่า
จะเป็นในด้านสาธารณูปโภค หรือในด้านเกษตรกรรม หรือว่าในด้านบริหาร อ่ืน ๆ 
นะครับ แต่สิ่งที่เราเห็นด้วยกับการที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นก็
คือการที่ยกเว้นค่าน้ าในระหว่าง 2 เดือนและไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งการยกเว้นค่าน้ านี้
ท าให้ อบต. สูญเสียรายได้ไปประมาณเดือนละสองแสนกว่าบาท รายได้ของเรา  
สองเดือน จะหายไปสี่แสนกว่าบาท ถ้าสามเดือนก็หกแสนกว่าบาทแต่ผมคิดว่าคงจะ
ไม่มีผลกระทบต่อค่าตอบแทนของสมาชิกของเรา ที่ผมพูดนี้เพราะเป็นห่วงปากท้อง
ของเรา ผมคิดว่าสมาชิกทั้งสภาคงเห็นด้วยนะครับ การที่เราใช้มติสภาพิจารณา 
สามวาระรวมเดียวเพ่ือให้โครงการดังกล่าวนี้ไปอย่างรวดเร็วครับ ขอขอบคุณครับ 

 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ครับ ไม่มีนะครับ ตามที่คุณประเสริฐได้อภิปรายมาในข้อแปรญัตตินี้  ท่านใด

เห็นชอบ ขอเชิญยกมือรับรอง 2 ท่านด้วยครับ 
 
 สมาชิกยกมือรับรอง 2 ท่าน คือ 
  คุณยอด     จรเสถียร  หมู่ที่  5 
  คุณส าลี      แทนรัตน์  หมู่ที่ 10 
 
 ขอเชิญยกมือรับรองด้วยครับ 

นายอัมพร  ไทยประยูร ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบ               
ประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการ

ประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)      
พ.ศ. ............  วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) คงร่างเดิมทุกประการ 

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่ เห็นชอบ          

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)      
พ.ศ. ............  วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) คงร่างเดิมทุกประการ 

  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ............  วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) คงร่างเดิมทุกประการ 

นายอัมพร  ไทยประยูร 5.6 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ต าบลปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล      

พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .............  วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 
 

/ข้อ ๕๒... 
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 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น                
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหารกิจการประปา

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .............  
วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 

 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒3 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่ เห็นชอบ               

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ........... วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ) 

  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 3  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง       
การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .............  และน าเสนอนายอ าเภอพระนครศรีอยุธยาพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.1  ข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิชาการศึกษาที่มาใหม่ครับ 

นางสาวภูษิตา  กระจ่างแสง เรียนท่านประธานสภา เรียนท่านนายก และสมาชิกทุกท่านค่ะ 
นักวิชาการศึกษา ดิฉันนางสาวภูษิตา กระจ่างแสง เป็นนักวิชาการการศึกษา ย้ายมาจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ดิฉันย้ายมาจากท่ีเก่าซึ่งที่
จริงดิฉันก็เป็นคนอยุธยา บ้านอยู่ที่สระบุรี แต่ว่าคุณพ่อเป็นต ารวจอยู่ที่อยุธยา ดิฉัน
ขอฝากเนื้อ ฝากตัวด้วยนะคะ 

นายอัมพร  ไทยประยูร ทางปลัด อบต. ได้มาปรึกษากับผมเรื่องการจะให้ชาวบ้าน งดค่าน้ าประปา 2 เดือน 
ประธานสภาฯ เดือนมิถุนายน กับเดือนกรกฎาคม สมาชิกจะเห็นด้วยหรือไม่ ในการใช้น้ าฟรี 2 

เดือน ซึ่งจะต้องคุยกันก่อน ถ้าให้จะได้รับหลักการและน าเข้าวาระเลย ซึ่งทางปลัด 
อบต. จะได้ท าการอธิบายว่าเป็นอย่างไร 

 ขอเชิญ ปลัด อบต. ครับ 
/นางสาวโชติรส... 
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นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. กรณีนี้ได้มีการน าไปปรึกษากับ สตง. 

กันนะคะ แล้วก็มีข่าวครึกโครมเลย คนโน้นจ่ายเท่าโน้น คนโน้นจ่ายเท่านี้ ก็ได้มี
ค าแนะน ามานะคะว่า กรณีที่เราจะจ่ายครัวเรือนละ 2,000 บาท นะคะ มันจะมี
ข้อจ ากัดเยอะ คนนั้นจะต้องได้รับผลกระทบจริง ๆ ใครประกันสังคมก็อด ใครที่ได้ 
5,000 บาท ก็อด ใครที่เป็นเกษตรกรก็อด และก็เขาคิดเป็นครัวเรือน ครัวเรือนนี้
คุณจะอยู่กัน 20 คน เขาก็เรียกครัวเรือนเดียว ตรงนี้มันน่าจะเกิดปัญหาเนื่องจาก
เขาเน้นที่ทะเบียนบ้านเป็นหลัก และที่มาปรึกษาตรงนี้ก็คือว่าที่เราสามารถจะ
ช่วยเหลือได้นะคะ เท่ากับเป็นการลดค่าน้ า ก็จะได้ทั่วถึงทุกครัวเรือนโดยที่เราไม่
ต้องไปแบ่งแยกเลยว่าใครเป็นใคร และเขาก็แนะน าว่าการแจกถุงยังชีพก็ดี มันจะไม่
เป็นการซ้ าซ้อนจากที่ต่าง ๆ อย่างเมื่อวานได้มีการประชุมกันในส่วนของอ าเภอ 
พระนครฯ เราก็มีความเห็นว่าการแจกถุงยังชีพนั้นมันไม่ตรงปัญหา บางคนเขาก็ไม่
อยากได้ อย่างเราจัดข้าวให้ จัดปลากระป๋องให้ จัดมาม่าให้ เขาก็ไม่อยากได้นะคะ 
เขาก็อยากได้ไปซื้ออย่างอ่ืน เขาก็อยากที่จะได้เป็นเงิน เพราะฉะนั้นวันนี้ เขาก็เลย
นัดคุยกับ สตง. กัน เป็นตัวแทนของอ าเภอเราไปคุย น่าจะได้ฟังผลประมาณเย็น ๆ 
ตอนนี้เราก็เลยมาลองซาวเสียงดูว่า ถ้าสภาเราเห็นว่าควรที่จะลดค่าน้ าก่อน เราก็
เอาเข้าสภาและก็น าเสนอทางนายอ าเภอนะคะ ให้นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติให้เรา 
ก่อนที่เราจะด าเนินการได้ สมมติถ้าเราเห็นชอบกันแล้ว รายงานนายอ าเภอแล้ว 
นายอ าเภอเห็นชอบแล้ว มีผลกลับมาก็คือน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนและเดือน
กรกฎาคม นะคะ หรือว่าจะให้สามเดือนก็อยู่ที่เรา เราจะให้สองเดือน หรือสาม
เดือน เป็นเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ถ้าเกิดเราอยากจะช่วย แต่ว่ารายได้
เราก็จะลดลงนะคะ รายได้ก็จะไม่เข้าตรงนี้ ก็ต้องช่วยกันคิดด้วยตรงนี้ และก็มีอีก
ทางหนึ่งในวันนี้ที่เขาไปคุยกับ สตง. แล้วว่าไม่ควรหรอก ค่าน้ าประปาไม่ควรจะลด
ให้จ่ายเป็นเงินเลย ครัวเรือนละ 2,000 บาท เราจะเอาอย่างนั้นไหม แต่ต้องโดน
ต่อว่าแน่นอนเพราะว่าเงื่อนไขต่าง ๆ เอาเป็นว่าถ้าปอได้ความว่าอย่างไร ปอจะ
ประสานไปกับทางประธานสภานะคะ และมาสรุปความเห็นกันก่อนนะคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ถ้าแจกครัวเรือนละ 2,000 บาท ผมว่าไม่ทั่วถึงแน่ ผมว่าซ้ าซ้อนมาก ผมว่าถ้าเป็น 
ประธานสภาฯ ในเรื่องของค่าน้ านี้ทั่วถึงแน่นอนครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญ ปลัด อบต. ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. สมมตินะคะ ถ้าเกิดว่าเราลดค่าน้ า ถ้า

เกิดเขาจ่าย 2,000 บาท ต าบลอื่นเขาจ่ายกัน เราจ่ายไม่ได้ ต้องมาเลือกอีกทีหนึ่ง
แต่ว่า ณ วันนี้เราท าไปก่อนนะคะ 

 
/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ถ้าเกิดมีการแจก 2,000 บาท ขึ้นมาเราจะท าอย่างไร 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ มันก็จะมีการประกาศรับสมัครผู้ที่มีผลกระทบ และคัดคนที่ไม่มีสิทธิได้ ก็คือ 
ปลัด อบต. คนที่ได้รับสิทธิ์ 5,000 บาท ไปแล้ว และคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐไป

แล้ว ก็จะเหลือคนที่เดือดร้อนจริง ๆ  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร เงินจ านวน 2,000 บาท บางหมู่แทบจะไม่ได้เลย 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ และถ้าในครัวเรือนมีใครเป็นข้าราชการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีสิทธิ์รับนะคะ 
ปลัด อบต.  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร อย่าง อบต. ผู้ใหญ่บ้าน นี้ได้ไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ ไม่ได้ค่ะ ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะ 
ปลัด อบต.  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร บางครั้งต้องดูส่วนมากด้วย ส่วนมากเป็นเกณฑ์ ถ้าหากเป็นการช่วยเหลือเรื่อง 
ประธานสภาฯ ค่าน้ า 500 บาท 3 เดือน ก็ 1,500 บาท ซึ่งก็ยังดีเพราะว่าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ถ้าหากว่าเป็น 2,000 บาทนี่ พวกเราก็ไม่ได้แล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. ไม่ได้ ถ้างดค่าน้ านี่ก็จะเท่าเทียมเหมือนกันหมด 3 เดือนนี่ เดี๋ยวพอ
เดือนสิงหาคมเราก็จะมีการประชุมกันอีก ก็อาจจะต่อได้อีกถ้าหากว่ายังมีปัญหา 
วิกฤตไวรัส โควิด – 19 อยู่ก็อาจจะขยับได้อีก เอาอย่างนี้ดีกว่า 3 เดือนก่อน ตามนี้
นะครับ 

 ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4  ในฐานะสมาชิกสภาแห่งนี้ ส าหรับเรื่อง

ค่าน้ านะครับ ผมอยากได้ข้อมูลในแต่ละเดือนว่า อบต. เราเก็บเงินได้เท่าไหร่ แต่ผม
คิดดูแล้วว่าจาก 2 เดือน ควรเป็น 3 เดือนดีกว่าเพราะว่าผมเอาสถิติจากหมู่บ้านผม
นี่ บางบ้านใช้น้ าไม่ถึง 100 บาท เพราะอย่างบ้านผมนั้นก็ใช้น้ าเกินประมาณ 100 
บาท ลูก 3 คน แม่ และตัวผม ก็ 5 คน ถัวเฉลี่ยบ้านละประมาณ 100 บาท  ผม
เห็นด้วยว่าควรลดค่าน้ าประมาณ 3 เดือน ผมจริงอยากทราบว่าค่าน้ าเราเก็บได้
เดือนละประมาณเท่าไหร่ ค่าขยะทั้งเดือนประมาณเท่าไหร่ และถ้าเราต้องเสีย 3 
เดือนประมาณเท่าไหร่ ดีกว่าที่เราจะให้ 1 – 2 เดือน ถ้า 3 เดือน ผมคิดว่าเหมาะ 
เพราะว่าเดือนหนึ่งผมว่าชาวบ้านใช้เต็มที่เดือนหนึ่งไม่เกิน 300 บาทต่อครัวเรือน 
อย่างประชาชนอย่างเรา ๆ นะครับ 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ช่วงนี้เดือนหนึ่งเก็บค่าน้ าประปาได้ประมาณเท่าไหร่ครับ ของเดือนแต่ละเดือน 
ประธานสภาฯ เป็นเงินเท่าไหร่ ทั้งหมด ทั้งต าบล 
 ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 
 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ค่าประปาถัวเฉลี่ยแต่ละ

เดือนเก็บได้ประมาณเดือนละ 200,000 บาท ส่วนค่าขยะเก็บได้เดือนละ 
50,000 บาท ลูกหนี้ค้างในแต่ละเดือนก็จะไม่มีแล้ว 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณโชติรส  คงสมโอษฐ์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. ในเรื่องของ 2 หรือ 3 เดือนนั้น ขอพัก

ไว้ก่อนนะคะ ขอให้เขาไปคุยกันก่อน ถ้าเขาบอกว่า 2 เดือน ก็ 2 เดือน ถ้าเขาบอก
ว่า 3 เดือนก็ 3 เดือน ถ้าเขาบอกว่าตามความเหมาะสม น่าจะแค่ 2 เดือนพอ มัน
จะเกินไปไหม เราก็เอา 2 เดือนนะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ให้เขาปรึกษากันก่อน ถ้า 3 เดือนได้ ก็ได้ ถ้าหากว่าไม่ได้ก็แค่ 2 เดือนก่อนนะครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกรับทราบนะครับ เพราะบางที สตง. เขาไม่ให้เรา เขามีกฎหมาย สตง.เขา

จับผิดตลอด นะครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณโชติรส  คงสมโอษฐ์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ที่ต้องสอบถามด้วย

ว่ากรณีปั๊มน้ ามัน โรงงานยาคูลย์ เขาก็ได้รับผลกระทบเราควรจะเหมารวมเขาไหม 
หรือว่ายกเว้นไว้ในระเบียบเลยว่าเอาเฉพาะครัวเรือนเท่านั้นตอนนี้ก าลังให้เขา
ประสานอยู่ว่าเป็นอย่างไรแล้วจะมาแจ้งอีกทีหนึ่ง เพราะเวลาที่เขาบอกว่าผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เราจะไปตีว่า เขาไม่ใช่อุตสาหกรรมไง เขาเป็นพาณิชยกรรมเป็นการค้า
จะเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้ไหมนะคะ เพราะโรงงานและปั๊มน้ ามันนี้ในกรณีนี้เขาใช้
น้ าประปา บาดาลนี่มันต้องเสียค่าอนุรักษ์น้ าบาดาลมันก็เลยว่าจะเข้าข้อยกเว้นตรง
นี้ไหม เดี๋ยวขออนุญาตให้เพ่ือนสอบถามด้วยเดี๋ยวชี้แจงอีกทีหนึ่ง บางทีอาจจะต้อง
เพ่ิมเข้าไปในข้อบัญญัติ ที่มากกว่าที่เราคุยนะคะ ขออนุญาตด้วยนะคะ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน ผู้อ านวยการกองช่าง  โรงงานเสาเข็มใช้น้ าของเราแล้วก็ 

ปั๊มบางจาก แต่ถ้าปั๊มพีทีเขาเจาะเขาเองต่างหาก ยาคูลย์เขาใช้ของเขาเองนะครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร สรุปว่าส่วนใหญ่เขาเจาะเอง ไม่เก่ียวกับเรา 
ประธานสภาฯ  
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน ที่ใช้น้ าเราก็จะมีปั๊มบางจาก โรงงานเสาเข็มและก็ห้องเย็น 
ผู้อ านวยการกองช่าง  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร บางครั้งเราก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายกันดูว่าอะไรได้ไม่ได้ 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ ถ้าหากว่ายกได้เราก็ให้เขานะคะ 
ปลัด อบต.  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ถ้าหากว่ายกได้ก็ให้เขา ถ้าหากว่ายกไม่ได้ก็ต้องเก็บเพราะเขามีผลประโยชน์อยู่ 
ประธานสภาฯ อย่างชาวบ้านนี่กระทบอยู่แล้ว อันนี้เราปรึกษากันคร่าว ๆ ก่อนนะครับ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
  
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ในส่วนของข้อราชการของส่วน

ราชการในพ้ืนที่นะครับ ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของ
เรานะครับ เป็นปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบทุกครัวเรือน ก็คือเรื่องของการเก็บ
ขนขยะ ทุกท่านคงเห็นอยู่เรื่องการเก็บขนขยะ คือแรก ๆ อาจจะเป็นปัญหาในบาง
บ้านที่รถเก็บขนขยะไม่สามารถเข้าถึง แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ตอนนี้กลายเป็นปัญหา
ของต าบลไปแล้วครับตอนนี้ เพราะว่าการเก็บขยะนี่ไม่ทั่วถึงท าให้ชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบ เป็นผลกระทบโดยตรงทั้งหมู่บ้านเลย ทั้งต าบลเลยครับ มีทั้งชาวบ้าน ทั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งสมาชิกหลาย ๆ ท่านที่ได้ร้องเรียนมายัง อบต. นะครับ โดยผ่านทาง
โทรศัพท์บ้าน ผ่านโดยการพูดคุยบ้างว่าไม่มีการมาเก็บขยะ และก็ขอให้ทางฝ่าย
บริหารท าการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขนะครับ แต่ว่าช้า
มากซึ่งทุกคนก็คงจะเห็นนะครับว่าช้ามาก มีข้ออ้างและก็มีการผลัดวัน จนนับวัน
ปัญหานี้ก็จะยิ่งใหญ่โตขึ้น จะเห็นว่าในเรื่องนี้ ผมจะขอพูดถึงในเรื่องของการบริหาร
นะครับ การจัดการนะครับ ว่าแค่ในเรื่องของการเก็บขนขยะ ท่านยังท าให้ชาวบ้าน 
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ในต าบลปากกรานของเราพึงพอใจไม่ได้เลยผมถือว่าการบริหารงานในส่วนของ
สาธารณสุขผมคิดว่าล้มเหลวนะครับ ถ้าเราจะไปดูในแผนงานในด้านของ
สาธารณสุขนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามีการตั้งงบประมาณเอาไว้เยอะนะครับ ในเรื่อง
ของสถานที่ ค่าจ้างเหมา ค่าเก็บขนนะครับ ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทอันนี้จะอยู่ใน
ข้อบัญญัตินอกจากนี้ยังมีโครงการอ่ืน ๆ อีก เช่น โครงการ อบต.ปากกราน สะอาด 
ในปี 2563 โครงการนี้ก็มีงบประมาณเป็นแสนนะครับ และก็มีโครงการอื่น ๆ เช่น 
ฝึกอบรมให้ความรู้ อันนี้ในเรื่องของขยะ ในเรื่องของรีไซเคิล อันนี้ก็งบประมาณเป็น
แสนเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการอ่ืน ๆ นะครับ เช่นจัดซื้อถังขยะ เราจะเห็น
ได้ว่าในข้อบัญญัตินี้ จากสิ่งที่ผมพูดมานี้ผมพูดมาจากในข้อบัญญัติทั้งหมดเลย มีการ
จัดซื้อถังขยะ 200 ลิตร จ านวน 108 ใบ ใบละ 900 บาท ตอนนี้ถังขยะก็น าไปให้
หมู่บ้านใช้ ชาวบ้านได้ใช้ แต่ว่าตอนนี้ขยะมีมากขึ้นถังจึงไม่พอ จึงเกิดการล้น และ
เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนะครับ ผมอยากบอกทางฝ่ายบริหาร
ว่า ท่านอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้โลกมันแคบ เราไมได้คุยกันด้วยปากแต่เราคุยกัน
ด้วยโทรศัพท์ เราคุยกันด้วยโลกของโซเชียล มีทั้งติ ทั้งชม ทั้งว่า ทั้งคอมเม้นต์อะไร
ต่าง ๆ ในโลกโซเชียล มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ดังนั้นการติดต่อนี่จะมีทั้ง
คนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักกัน ท่านท าดีก็มีคนชม ถ้าท่านท าไม่ดี ท่านก็จะโดนว่าใน
โลกของโซเชียลจนไม่มีชิ้นดีเลยนะครับ และคนที่เข้ามาดูในโลกโซเชียลผมว่าก็แทบ
ทุกคนก็อยู่ในหมู่บ้านของเราด้วย เพราะฉะนั้นให้ท่านท าดีขนาดไหน มันก็คงจะไม่ 

 เกิดประโยชน์ ก็อยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าในเรื่องของขยะนี่มันเป็นปัญหาที่ 
 ใหญ่มาก และทุกคนก็เพ่งเล็งมาในส่วนของการบริหารของท่านอย่างเดียวเลย

เพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ใน
หมู่บ้าน ในต าบลปากกราน เกิดความพึงพอใจ เท่าที่ผมได้ข่าวมา ประมาณเดือน
มิถุนายน รถขยะของเราจะออกเก็บขยะเอง ผมไม่ทราบว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะ
ครับ แต่ถ้าเป็นจริงผมก็มีค าถามต่อว่าท่านมีแนวทาง หรือแนวคิดอย่างไร ในเรื่อง
ของการเก็บขนขยะ เพราะว่าท่านมีคนเก่าที่เคยเก็บมาแล้ว ทั้งการจ้างเหมาคนใหม่ 
จึงอยากทราบว่าท่านมีแนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรแล้วค าถามต่อมา
ก็คือว่าท่านจะเก็บขยะแบบไหน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ หมู่ไหน วัน
ละกี่หมู่ ทางสมาชิกจะได้แจ้งกับทางลูกบ้านได้ว่าวันไหนเก็บหมู่ไหน และจะเก็บกี่
โมงถึงกี่โมง เพราะว่าจะมีเวลาเร่งด่วน กับเวลาที่ไม่เร่งด่วน เวลาเร่งด่วนก็คือเวลาที่ 
คนออกไปท างาน นักเรียนไปโรงเรียน อันนี้คือเวลาเร่งด่วน แล้วตอนนี้มีโรคระบาด
ของ โควิด – 19 ท่านก็ควรที่จะเตรียมอุปกรณ์ให้กับพนักงานเก็บขนขยะด้วย ก็
อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ เป็นอย่างไรและ
ท่านมีแนวคิดท่ีจะแก้ไขอย่างไร นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายเสน่ห ์ จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. ในเรื่องแนวทางการเก็บขยะนะครับ ตอนที่

พนักงานของเราได้ลาออกไปใหม่ ๆ  ด้วยความกะทันหันเราก็เลยมีความจ าเป็นที่
จะต้องไปจ้างผู้รับเหมามาจัดเก็บให้เรา ตอนมาใหม่ ๆ ผมก็น าเขาไป จนรู้ทุกซอก 
ทุกมุม ใหม่ ๆ ก็ขลุกขลักพอตอนหลังก็เริ่มด าเนินการมาดีขึ้นในเดือนที่สอง สาม สี่ 
คือเมื่อเขาเก็บดีเราก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งและทางเราก็ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครก็ยัง
ไม่มีคน เปิดรับไปสองเที่ยวแล้ว พอตอนหลังมาปัญหาขยะล้นอีกแล้ว ผมก็ได้แจ้งไป
ทางบริษัทผู้รับจ้าง ก็เลยถามว่าปัญหามันเป็นอย่างไร เขาก็เลยแจ้งมาว่าขยะมัน
เยอะ ผมก็บอกว่าผมอาสาชาวบ้านมา ชาวบ้านเขาด่าผมนะครับ เพราะว่าพวกผม
เป็นผู้น า ยังไงก็ต้องมา เร่งให้ผมหน่อยนะครับ ปัญหา ทีนี้เราก็ถามว่าท าไมขยะมัน
เยอะ บางทีคนที่อ่ืนก็เอามาทิ้ง ก็ยังงงว่าเก็บไป 2 – 3 วัน เต็มอีกแล้ว ปัญหาก็
เพราะว่าเราเป็นต าบลใหญ่ เก็บตรงนี้ ตรงโน้นล้น ผมก็เลยพยายามถามหาเด็ก ๆ 
ผลสุดท้าย ตอนนี้เราได้พนักงานเก็บขยะ ผมขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบ ผมจะ
บริหารกับหัวหน้าส านักปลัดให้ดีในการเก็บขยะ การเก็บขยะชุดใหม่จะเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ตี 5 เนื่องจากช่วงนี้ติด พรก. อยู่ ใจผมอยากจะให้เขามาเก็บ
ประมาณตีสาม ตีสี่ด้วย ทีนี้ยังติด พรก. อยู่ และระยะเวลาท า เราจะให้เขาท า 8 
ชั่วโมง มีเวลาพักกินข้าวสัก 1 ชั่วโมง เราต้องให้เขาทดลองเก็บดูก่อนว่า คันหนึ่งเรา
บรรทุกได้ 5 ตัน เราเก็บได้ถึงก่ีโมง กี่หมู่ เพราะว่าถ้าขยะเยอะ เราเก็บได้กี่หมู่ และ 

 ผมจะท าเป็นตารางและแจ้งให้กับประชาชนและผู้น าทราบในไลน์ ใหม่ ๆ ผมก็อยาก 
 ให้เขาได้ลองเก็บทั้งพ้ืนที่กว้าง ๆ ก่อน แต่ปัญหาที่เยอะ ๆ  คือตลาดนัด และคนที่

อ่ืนน ามาทิ้งก็เลย และผมต้องขออภัยแทนผู้รับจ้างที่เขามาด้วยบางทีลูกเขาเป็นพวก
พม่า พวกต่างด้าว คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเป็นพนักงานของเราผมจะให้เขาท าให้ดี ผม
ยอมรับว่าเดี๋ยวผมต้องไปกับเขาด้วย ไปดูให้เขาตั้ง ให้เขาเก็บขยะข้างล่างให้ดี ผมว่า
น่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนายน แต่ว่าผมจะให้เขามาลองทดลองด าเนินการอยู่
ก่อนตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 เป็นต้นไป เมื่อถึงเวลาเราก็จะแจ้งให้บริษัทนั้นหยุด และให้
เราด าเนินการได้เลย อะไรก็จะไปตลอดนะครับ ขอชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ในเดือนมิถุนายน ที่จะเริ่มท า มีคนมาสมัครแล้วหรือครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร ได้ผู้สมัครครบแล้วครับ 
นายก อบต.  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ท าไมไม่ให้เขาท าก่อน ยังมีสัญญากับผู้รับเหมาอยู่หรือครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เนื่องจากว่าบริษัทเก่ายังเก็บคาเราอยู่ 
นายก อบต.  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสุพจน์  ศรีสวย ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในช่วงครึ่งเดือนหลังคือวันที่ 15 – 31 

พฤษภาคม นี้ จะให้พนักงานใหม่ที่เราสรรหา ที่เราได้ตัวคนแล้ว คือ คนขับ 1 คน 
ท้ายรถ 3 คน ได้ทดลองงานก่อน คือเราจะจ้างเหมา เหมือนกับการจ้างเป็น
พนักงานของเรา คือเราจ้างพนักงานจริง ๆ คือวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คือเราจ้าง
เหมาเขาก่อนเพ่ือให้มาทดลองงาน ในระหว่างที่เรายังจ้างเอกชนเก็บอยู่ถึงสิ้นเดือน 
คือ จะให้เขาได้ทดลองงานดูก่อนถ้าให้เขาเริ่มวันที่ 1 เลยคงไม่รอดแน่ คือให้จ้าง
เหมาก่อน คือวันที่ 15 – 31 ในส่วนเอกชนก็เก็บไปด้วยถึงสิ้นเดือน เพราะเดือนนี้
คือเดือนสุดท้าย เราแจ้งหยุดแล้ว พอเราทดลองงานประมาณครึ่งเดือนแล้วเริ่ม
คล่องตัวแล้ว วันที่ 1 เขาก็เริ่มท างานเลยจะได้ไม่มีปัญหา และได้ซักซ้อมกับ
เจ้าหน้าที่ใหม่ทั้ง 4 คนแล้ววา่ คุณเริ่มท างานตี 5 และนับเวลาไป 8 ชัว่โมง ก็จะ
เลิกประมาณ บ่าย 2 และจะให้เก็บวันละ 2 รอบ รอบแรกน่าจะได้สักประมาณ 9 
โมง น่าจะได้คือคร่าว ๆ ก่อน คือเอาไปทิ้งและมาเก็บอีกรอบหนึ่ง ผมว่าถ้าเก็บได้ 2  

 รอบจริง ๆ ปัญหาขยะน่าจะไม่เกิด และตอนนี้เราได้ซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่เราแล้ว  
 พนักงานใหม่เป็นคนที่เคยท างานนี้มาก่อนก็มี ใหม่ก็มี ก็ลองให้โอกาสเขาลองท าดู 

เพราะสรรหามาแล้ว ครั้งที่ 3 เพ่ิงจะได้ สองรอบแรกไม่ได้เลย รอบนี้มาสมัครกัน
เยอะนะครับเพราะว่า วันที่ 30 เป็นวันสุดท้าย วันที่ 1 ยังมีคนมาสมัครเลย เราก็
รับไม่ได้แล้วเพราะว่าเกินประกาศแล้ว   

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4  ในฐานะสมาชิกสภาแห่งนี้ เรื่องที่ท่าน

นายกพูดในเรื่องขยะมันเป็นปัญหาสังคมในต าบลของเรา การที่จะท างานให้
ชาวบ้านด่าไม่ด่า อยู่ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้น านะครับ ถ้าปล่อยให้คนท าน าเขาอยาก
สบายของเขา รถขยะที่เก็บปัจจุบันไม่ได้เก็บขยะไม่ได้เก็บขยะแห้งนะครับ เก็บไปก็
มีน้ าตกไหลไป ทิ้งให้รู้ว่าเขามาเก็บขยะแล้ว นั่นคือสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งนะครับ แต่
ส าหรับรถของเราที่ซ่อม 4 แสนกว่านี่ จอดไม่ขยับเขยื้อนเป็นเวลา 5 เดือนกว่า ผม
ไม่ทราบว่าได้ทดลองดูหรือเปล่าว่ามีเสียหายตรงไหนหรือเปล่า และอย่างคนที่
ท างานเก็บขยะนี่ ค่าแรงกับคนงานธรรมดานี่เท่ากัน ๆ ต้องทนกับมลภาวะเป็นพิษ 

 
/และควรที่... 
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และควรที่จะดูแลเขาให้ดีสักนิดเพราะว่าต าแหน่งนี้ไม่ค่อยมีใครมาสมัครง่าย ๆ ซึ่ง 
ระยะเวลา 5 เดือนกว่าคนสมัครยังไม่มีเลย ผมว่าการบริหารคนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่
ส าคัญผมขอฝากท่านนายกไว้ด้วยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องที่ท่านนายก
บอกว่าเรื่อง พรก.ฉุกเฉินน่ะ ท่านนายกก็น่าที่จะรู้ว่า พรก. เขาห้ามตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงตี 
4 นายกบอกว่าคนงานมาท างานตีห้า เนื่องจากติด พรก. มันไม่ใช่ ตีห้าเลยเวลา
มาแล้วผมขอแก้ข่าวหน่อย และอีกประเด็นของเก่าเล่าใหม่ ผมเคยฝากเรื่องเมื่อ 3 
เดือนที่แล้วให้กับนายกขยะข้างทางสาธารณประโยชน์ท่านนายกดูแลบ้างสิครับ 
ถนนตั้งแต่หมู่ 4 ยันหมู่ 2 นี่ ขยะข้างทางนี่มีตลอดเลย ผมอยากให้ส่งพนักงาน
เยอะ ๆ ที่มีอยู่เต็ม อบต. ให้ไปดูแลตรงนี้บ้างนะครับ เพ่ือบริการประชาชน 

 และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรือวิ่งในคลอง เพราะว่าผักวิ่งแทน มิหน าซ้ าด้านล่างผักก็คือ
น้ าเน่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีและทุกสมัยแต่ปีนี้หนักหน่อยนะครับหมู่ 2 นี่ผมไป
ดูตรงสะพานนะครับแน่นมากเลย อิหม่ามก็คิดว่าผักตบชวาคงเป็นสะพานคนเดือน
ข้ามได้ ก็อยากให้ท่านนายกบริหารจัดการในเรื่องนี้ด้วยนะครับและส าหรับพนักงาน
ขับรถที่มาใหม่นี่เงินเดือนหรือค่าตอบแทนคนขับรถเท่าไหร่ พนักงานเท่าไหร่ เผื่อ
วันใดคนงานขาดผมจะได้แจ้งให้คนมาสมัครบ้างครับ ขอเชิญนายกชี้แจงด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ส าหรับพนักงานขับรถเป็นพนักงานจ้าง

ตามภารกิจเงินเดือน 9,400 บาท บวกกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 2,000 บาท ก็รวม
เป็น 11,400 บาท  ในแตล่ะปีก็จะมีการเพ่ิมค่าตอบแทนในเดือนตุลาคม เหมือน
เป็นการเพ่ิมข้ันเงินเดือน ส่วนพนักงานจ้างทั่วไปท้ายรถ 3 คนนี้ อัตราค่าจ้าง 
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพ อีก 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 
บาท อันนี้ก็จะมีการหักค่าประกันสังคมด้วยนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ฝากท่านนายกพิจารณาด้วยนะครับที่คุณประเสริฐ การีซอ ได้กล่าวไว้ 
ประธานสภาฯ เรื่องคนเก็บขยะรักษาเขาไว้ให้ดี ๆ นะครับ อย่าไปมีปัญหากับเขาเดี๋ยวจะหาคน

ไม่ได้ ปัญหาจะตามมาเยอะแยะ พอเขาออกปัญหาตามมาเป็นพรวนเลย เขาโทรมา
ถามผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะมาเก็บเมื่อไหร่ อะไรเมื่อไหร่ อย่างขยะนี่พอเก็บเสร็จนี่รู้เลย
น้ าเน่ามา และก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเอาพม่ามาเก็บ ถังขยะเขาก็โยนลงไป
ข้างล่างเลยของผม ชาวบ้านเขาว่าผมก็ต้องไปลากข้ึนมา ฝากด้วยนะครับ 

 ท่านนายกมีอะไรไหมครับ 
 
 

/นายเสน่ห์... 
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นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. ขออนุญาตชี้แจงเรื่องผักตบชวานะครับ 

เพราะว่ารุ่นก่อนเราเคยขอรถ อบจ. เขาก็ให้มาประจ าแต่ก่อนขอไปก็ได้แต่ตอนนี้ยัง
ไม่ได้ เมื่อเช้าก็โทรไปถาม เขาก็บอกว่าเขาจะเร่งให้ แต่ทีนี้เราก็คุยกับคลังว่าเงินเรา
ไหลเข้ามาหรือยังจะท าโครงการขุดลอกผักตบชวา คลังก็แจ้งว่าเงินยังเข้ามาไม่เต็ม
เหลือไม่เท่าไหร่และยังน าเงินไปจ่ายให้กับพนักงานแล้วก็ของสภาด้วยเดือนหนึ่งก็
ประมาณหนึ่งล้านบาท ทีนี้เงินเข้ามาแล้วเหลือใช้จริง ๆ ไม่ถึงล้าน คลังก็บอกว่า
นายกรอหน่อยเดี๋ยวเราก็จะจัดซื้อจัดจ้างให้รถมาก าจัดผักตบชวา ก็อยากจะบอกกับ
ผู้น าหรือสมาชิกให้ไปแจ้งกับลูกบ้าน บางคนก็ดูในไลน์ แล้วก็ว่าท าไมไม่ท า ผมก็
บอกว่ารองบหน่อย ทีนี้ผมก็พยายามติดต่อกับ อบจ. อีกทางหนึ่งถ้าได้รถมาก็จะเบา
ให้อีกผมก็แจ้งทาง อบจ. ไปเมื่อวานนี้เพราะว่าช่วงนี้ รถผมโทรถาม รถเขามีเป็นสิบ
คันแต่เขาใช้ได้ 3 คัน ผมก็ขอชี้แจงให้ทราบ เราก็อยากจะท าอยู่แล้วครับ ไม่ได้นิ่งดู
ดายแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ หัวหน้ายุทธเขาก็ให้ลูกน้องเขาไปดันผักตบชวา จากหมู่
ที่ 14 ดันออกไปแม่น้ า ซึ่งไกลนะครับและผักตบชวาก็เยอะ ดันไปดันมาเกิดงูกัด
ตายก็เดือดร้อนอีก ก็เลยบอกให้หยุดก่อนเดี๋ยวรอจ้างรถแมคโครแล้วกัน ก็แจ้งให้
ทุกท่านทราบว่ารอหน่อยนะครับ ท าครับ แต่ว่าต้องรออีกนิดหนึ่ง ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดจะปรึกษาเรื่องใดอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ถ้าหากว่าดูในรายงานการประชุมนะ

ครับเล่มที่ทุกท่านได้นะครับก็จะมีในหน้า 2 ผมมีข้อสงสัยนะครับ เรื่องของโครงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) จ านวน 
477,000 บาท คือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์ให้กับชาวบ้านนะครับ เท่าท่ีผมอ่านจากรายละเอียดมันไม่มีในนี้ คือไม่
เข้าใจว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ถึงได้เกิดจ านวนเงินตรงนี้ขึ้นมา มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อะไร และมีการแจกชาวบ้านทั่วถึงหรือไม่ และชาวบ้านได้รับประโยชน์จาก
โครงการนี้ไหม และทาง อบต. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างไร จึงอยากให้ทาง
ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 

/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ส าหรับโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จ านวน 477,000 
บาท  อันนี้เป็นการใช้เงินสะสมซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเขายกเว้นระเบียบให้ 
ยกเว้นให้กระทั่งเงินทดรองเงินสะสม คือสามารถเปิดให้ท้องถิ่นใช้งบประมาณ ปกติ 
งบสะสม และทุนส ารองเงินสะสมในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
แต่ในโครงการนี้เป็นการตั้งงบประมาณเพ่ือซื้ออย่างเครื่องพ่นยาที่เราซื้อมา 6 
เครื่อง น้ ายาฆ่าเชื้อและเจลล้างมือ จริง ๆ แล้วยอดที่ตั้งงบมาคือ 477,000 บาท 
แต่ที่ผมดูแล้วที่ใช้ไปจริง ๆ ไม่ถึงครึ่ง ในบางอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อตั้งไว้ อย่างที่เราซื้อ
จริง ๆ ก็มีเครื่องพ่นยา 6 เครื่อง เจลล้างมือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค แมสเป็นการใช้
งบประมาณของ สปสช. ซึ่งจะมีอีกงบหนึ่ง อันนี้จะมีงบของ สปสช. ที่ทาง อบต.ขอ
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพไป ยิ่งท่านใดเป็นคณะกรรมการกองทุน
ก็น่าจะทราบเพราะว่าทาง อบต. ได้ของบซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิด
ช่องทางให้ใช้งบประมาณทุกช่องทางและก็ไม่จ ากัดวงเงิน ซึ่งเราได้แจกแมสไปคน
ละ 2 ชิ้น และเจลล้างมือบ้านละ 1 ขวด และจะมีงบประมาณที่ทางกรมให้มาอีก 
20,000 บาท ก็ได้น ามาท าหน้ากากอนามัย ที่ อบต. เราได้มาท าในห้องนี้แหละ 
ซึ่งจะมีบางส่วนที่เราท าเองก็จะได้น้อย และวัสดุอุปกรณ์ก็แพง งบสองหมื่นกว่าบาท
นี่แทบท าอะไรไม่ได้เลย ให้มาเราถึงต้องใช้เงินของเราเองด้วยนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยอะไรอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณเสน่ห์  จันทร์สุนทร ครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. ผมขอปรึกษาเกี่ยวกับแผนที่เราจะประชุม 

ประชาคมกันครับ ผมมีปัญหาตลอดเกี่ยวกับน้ าประปา อย่างเวลาท าแผนว่าจะดีขึ้น
สักทีอย่างหมู่ที่  2 กับหมู่ที่ 12 คือจากท่อเหล็กเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซีและก็ขอหม้อ
แปลงเฉพาะราย อย่างหมู่ที่ 2 ผมได้ท าการขยายไฟฟ้าไปถึงถังประปาโดยใช้หม้อ
แปลงเฉพาะรายตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบสามแสนบาท คือปัญหานี้ถ้าอย่างของ
เรานี่เรายังไม่มีหม้อแปลงเฉพาะราย เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับปุ๊บ ถ้าเรามีหม้อแปลง
เฉพาะรายจะท างานทันทีเลย ปัญหาที่พนักงานจะต้องวิ่งไปกดสวิตซ์ก็จะไม่มีแล้ว 
แล้วอย่างหมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 12 นี่ตัดปัญหาไปแล้ว ตอนนี้ก็ยังมีที่หมู่ 9 ตอนนี้ก าลัง
ให้ประมาณการมาเลยเรารอจะเอาเงินไปจ่ายเพ่ือจะไปติดตั้งที่หมู่ 9 เพราะตอนนี้
เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ ประปาไม่ท างาน น้ าไม่ไหลอีกแล้วก็เลยอยากจะฝากให้ผู้น า
เวลาประชาคมแผน และอยากจะให้เสนอขยายเขตประปาทั้งต าบลโดยเปลี่ยนจาก
ท่อเหล็ก อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหมู่ที่ 10 ที่ โครงการจ่ายขาดที่ท าถังประปาเจาะ
ใหม่พอเปิดน้ าใช้มาแรง ด า ตะกรันในท่อเหล็กมา และตั้งยี่สิบกว่าปียังไม่เคยเดรน
ทิ้งเลย เวลาประชาคมก็อยากให้ผู้น าแจ้งลูกบ้านว่าปัญหาประปาตอนนี้ อยากจะ
เปลี่ยนเสนอให้เป็นท่อพีวีซีทั้งหมดจะได้ไม่ต้องไปมีเคลนไปเกาะจึงแจ้งให้ทราบครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  มีอยู่เรื่องหนึ่งผมว่าสมาชิกหลาย ๆ 

ท่านก็คงอยากจะทราบนะครับ ในเรื่องของโครงการที่มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ที่อยู่ในแผนอุตสาหกรรมและโยธาตอนนี้ถ้าเรานับเวลากัน
คร่าว ๆ ก็จากตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนเมษายนปีนี้ ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ
เจ็ดเดือน ก็น่าจะเหลือเวลาประมาณซัก 4 เดือน กับ 20 กว่าวัน ไม่ทราบว่าตอนนี้
โครงการไปถึงไหนเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนของ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2563 เกิดข้ึนเลยแม้แต่โครงการเดียว หรือว่าผม
ไม่ทราบ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับ เพราะว่าเวลาเหลืออีกแค่ 4 เดือน ท่านยังไม่ได้
ผู้รับเหมา หรือว่างบประมาณจากรัฐยังไม่มา หรือว่าท่านรออะไร ก็อยากให้ท่าน
ช่วยอธิบายบอกให้สมาชิกได้ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ขอบคุณครับ 

นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. คือท่านก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลกว่าจะผ่าน

งบประมาณมาได้นี่ก็ปลาย ๆ มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ ก็กว่าจะประกาศใช้ก็ปลาย 
กุมภาพันธ์ และภาษีก็ยังไม่ได้เริ่มเก็บมันก็ไม่มี เงินกว่าจะมาก็รอ พอเงินไหลเข้ามา
ก็ต้องหักคืนเงินไปก่อนมาจ่ายเงินเดือนที่เรากันไว้สามเดือนเอามาคืนก่อนและเงินที่
ผมแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้เงินที่เหลือใช้อยู่ประมาณไม่ถึงล้านเงินที่ทยอยเข้ามา ที่
ล่าช้าแต่งานในข้อบัญญัติที่เราจะท าเหลือเวลาสี่เดือนนี่ ผมก็ถามช่าง ถามคลังว่า
เงินจะไหลเข้ามาก็ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พอใกล้สิ้นปีงบประมาณเราก็ต้องก่อหนี้
ผูกพันกันเงินไว้เพ่ือที่จะท าโครงการต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในข้อบัญญัตินี้ ขอแจ้งให้สมาชิก
ทราบว่ารอเงินครับ 

 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งคือเท่าที่ทราบ

ข้อมูลคือ ตอนนี้โครงการของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 น่าจะเริ่มแล้ว เพราะว่าผมเป็น
คนจัดคณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ถ้าเป็นพ่ีศักดิ์น่าจะ
ข้อมูลแม่นกว่าผม แต่มีเริ่มลักษณะที่เป็นโครงการก่อสร้างบ้างแล้ว เท่าที่รู้คือ     
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ได้เริ่มด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว และจะทยอยท า
ไปเรื่อย ๆ ตามเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาผมคิดว่าโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติไม่ว่าจะ
เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือโครงการที่เกี่ยวกับค่าใช้สอยที่ท่านสมาชิก
หมู่ 8 ได้พูดไป และโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ตั้งเอาไว้ ต้องมีหลายโครงการที่ไม่ได้
ท าแน่นอนเพราะว่าในปีนี้งบประมาณคงไม่เข้าตามเป้าที่เราตั้งไว้แน่นอนนะครับ 
หรืออาจจะเป็นปีแรกที่เราจะถังแตกท้ังท้องถิ่นด้วยไม่ใช่แค่รัฐบาลนะครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณเสน่ห์  จันทร์สุนทร ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. พอดีเราได้งบกรมส่งเสริมมาที่ท าถนนจาก 

347 คลองหนูไปคลองจิกนั้น 8 ล้าน ที่เราได้งบจากกรมมาตอนนี้ผู้รับจ้างเขา
ด าเนินการแล้ว และถูกฟันทิ้งไปตั้งสองล้านกว่า ท าจริง ๆ ประมาณ ห้าล้านห้า เงิน
มันเหลืออีกสองล้านห้า ทีนี้ผมก็คุยกับช่างว่าเงินที่เหลือสองล้านห้านี้ต้องคืนจังหวัด
ก็เลยบอกช่างถ้าเอาถนนคอนกรีตของหมู่ 3 จากบ้านพ่ีกลิ้งเข้าไปน่าจะสองล้าน
กว่า สายบางกะชา เงินจะต้องไปอยู่คลังจังหวัด ผมก็เลยปรึกษากับช่างว่าจะเอาตัว
นี้เข้าไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในข้อบัญญัติก็จะอยู่ในปี 2564 แต่เงินเรามัน
เหลืออยู่ 2,500,000 บาท มันอยู่ที่จังหวัดนี่ก็อยากจะให้เสนอโครงการคลองบาง
กะชาเข้าไป แต่ของคลองวัว คลองหนูติดบ้านกลึงนี่ ผมได้เร่งผู้รับจ้างให้น่าจะทัน 

 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร สิ้นเดือน บางทีเราไปดูงานแล้วเราก็ถ่ายและลงเฟซ ชาวบ้านเขาก็ว่าท าไมท าแต่หมู่ 
นายก อบต. ที่ 10 ผมก็ว่าผมท าตามแผนที่ประชาชนต้องการเวลาคุณประชาคมผมก็จะเอา

ความต้องการของชาวบ้านมาเข้าข้อบัญญัติก็อยากจะให้ผู้น าช่วยชี้แจงให้ลูกบ้าน
ท่านทราบด้วย ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดซักถามในวาระอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมปอง  พรหมทัต ครับ 
 
นายสมปอง  พรหมทัต เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ผมนายสมปอง  พรหมทัต สมาชิกหมู่ที่ 3  กระผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จะถามท่าน

ประธานว่า ที่เคยให้ท่านนายกไปดูบริเวณทางเข้าบ้านผมนั้นสายไฟขาดหมดแล้ว 
แล้วสายไฟที่ขาดกองกับดินที่ว่าไฟฟ้าจะไปท าเมื่อไหร่จะได้ท าสักที เป็นปีแล้วนะ
ครับ จนเด็กจะถูกไฟช็อตอยู่แล้วนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ครับ ตั้งแต่รถไฟฟ้ามาวันนั้นแล้ว นานมากแล้วนะครับประมาณหกเดือนกว่าแล้ว 
ประธานสภาฯ นะครับ ฝากท่านนายกไว้ด้วยนะครับ บางครั้งบางที ชาวบ้านเขาไปร้องเรียนมัน

นานและก็เป็นอันตรายบางทีเกิดเหตุข้ึนมาแล้วอาจจะถึงชีวิตได้ เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
นี่อันตรายมากนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดซักถามในวาระอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณเสน่ห์  จันทร์สุนทร ครับ 
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นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. อย่างเรื่องไฟฟ้าผมก็ท าเรื่องไปตามมา พอ

สิ้นเดือนกันยายน พนักงานชุดนั้นก็ออกไปอีกแล้ว ชุดใหม่เข้ามาอีก ก็ต้องไปตาม
กันอีกพอดีหัวหน้าจ๊อดผมเชิญเขาเข้ามาในกลุ่มไลน์นี่ เขาก็บริการดีเพราะว่าปัญหา
เรื่องไฟตกอะไรอย่างนี้ และอย่างปัญหาไฟดับเขาก็พยายามแก้ไข ซึ่งเขาก็จะดีกว่า
คนก่อน ถ้าหากว่ามีอะไรก็แจ้งผมมา ผมจะได้ด าเนินการให้ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร เรื่องไฟฟ้าน่าจะเอาผู้ใหญ่บ้านกับ อบต. ไปที่ไฟฟ้าเลยดีกว่าจะไว ของผมหมู่ 9  
ประธานสภาฯ ไม่มีปัญหาแล้วดึง 3 เฟสไปแล้ว ผมเอาผู้ใหญ่บ้านไป เอารายชื่อชาวบ้านไป ไปร้อง

ถึงท่ีนั่นเลย ไปกันเอง 2 คนนี่ ถ้าผ่าน อบต. จะหลายเรื่องผมจึงไปเองเลยเอา
รายชื่อชาวบ้านไปที่การไฟฟ้าชั้น 2 เลย เขาถามว่ามาจากไหนก็แจ้งเขาไปว่าไฟตก
มาก ช่วงนั้น 4 – 5 วัน แอร์แทบพัง ไฟตกตลอด ตอนนี้ท าให้แล้ว ไปกันเองเลย
ผู้ใหญ่บ้านกับ อบต. นี่แหละครับ เอารายชื่อที่มีผลกระทบสัก 15 – 20 รายชื่อ 
เขาท าให้ 2 วัน เสร็จไปแล้ว จากเดิมมีเฟสเดียวเขามาดึงให้เป็น 3 เฟสแล้ว ซึ่งก็ดี 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขึ้น ถ้าใช้ไฟสายเดียวจะไหวไหมล่ะ แอร์ตั้ง 20 ว่าตัว พอหกโมงเย็นถึงสองทุ่มเอา 
ประธานสภาฯ แล้วไฟวูบ บางทีเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองบ้างรอฝ่ายราชการบางทีมันหลาย

ขั้นตอน เราไปเองเลยเอารายชื่อชาวบ้านไปสัก 15 คน และชวนผู้ใหญ่บ้านไปด้วย
เขาให้เกียรติผู้ใหญ่บ้านมากกว่าดูแล้ว ของผมแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว เพราะผมก็
ผ่านนายกมา 3 เที่ยวแล้ว เย็นมาดูแล้วก็กลับ เขาบอกว่าไฟพอใช้ได้ แต่พอถึงเวลา
ใช้ไม่ได้เลย เขามาจริงมาช่วงสองทุ่มมาสับเฟสให้ผมแต่ของผมมันสายเดียวจะไปสับ
ตรงไหนไป ๆ มา ๆ ก็ไม่พ้นก็ไฟตกอยู่นั่นแหละ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดซักถามในวาระอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ไม่มีแล้วนะครับ  
 
ที่ประชุม รับทราบ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดมีค าถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ 
 วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการเดียวแต่ว่าสมาชิกก็ให้

ความส าคัญมาประชุมพร้อมเพรียงกัน นี่และครับคือหน้าที่ของเรา เราต้องมา
ประชุมกันทุกครั้งที่มีหนังสือออกมากเนื่องจากนาน ๆ จะพบกันสักที ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือและให้ความส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุก
ท่านนะครับ และผมขอฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าก่อนออกจากบ้านให้ใส่แมสด้วย
ทุกครั้งนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม ๑๒ : 20 น. 
 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                 (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
 
 
    ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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.......................................................................................................................................... ................................................. 
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕63  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2563  แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  2563    
 

 
    ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ 
                   (นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                          ๑๙  พฤษภาคม  2563    
   
     
    ลงชื่อ                       กรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  การีซอ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                  ๑๙  พฤษภาคม  2563   
 

 
    ลงชื่อ                     กรรมการ 
                              (นางพัชราภรณ์  อยู่เจริญ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
                  ๑๙  พฤษภาคม  2563   
 

........................................................................................................................................... ............................................ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน     
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2563  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี 25๖3  เมื่อวันที่       สิงหาคม  2563   
 
               
                                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                         สิงหาคม   2563 
............................................................................................................................. ......................................................... 
น าส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2563 ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและส่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 

        (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
        สิงหาคม   2563 
 


